

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑)

องค์การบริหารส่วนตำบลกระดางงา

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ สร้างเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมให้มีความเข้มแข็งและดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๒ การพัฒนาด้านสาธารณสุข การส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศิลปะ การกีฬา วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.กระดางงา ที่ ๒ การพัฒนาด้านสาธารณสุข การส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศิลปะ การกีฬา วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น

แนวทางที่ ๓ การส่งเสริมสนับสนุนการจัดสวัสดิการให้ความช่วยเหลือเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ติดเชื่อเอ็ดส์

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา			ตัวชี้วัด (KPI)	ค่าพิกัด (GPS)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๒๕๕๙	๒๕๖๐	๒๕๖๑				
๑	โครงการจ่ายเงินสงเคราะห์ เบี้ยยังชีพสำหรับผู้สูงอายุ	เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต ของผู้สูงอายุในพื้นที่ อบต.กระดางงา ให้ดีขึ้น	จ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ สำหรับผู้สูงอายุในพื้นที่ อบต.กระดางงา จำนวน ๖๔๑ คน	##### (ที่ผ่านมา) (๕,๑๔๕,๖๐๐)	##### (ที่ผ่านมา) (๕,๑๔๕,๖๐๐)	#####	จำนวนผู้สูงอายุที่ ได้รับเงินสงเคราะห์ เบี้ยยังชีพ		ผู้สูงอายุในพื้นที่ อบต. กระดางงามีคุณภาพ ชีวิตที่ดี	สำนักปลัด
๒	โครงการจ่ายเงินสงเคราะห์ เบี้ยยังชีพสำหรับผู้พิการ	เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต ของผู้พิการในพื้นที่ อบต.กระดางงา ให้ดีขึ้น	จ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ สำหรับผู้พิการในพื้นที่ อบต.กระดางงา จำนวน ๘๘ คน	๘๔๔,๘๐๐ (ที่ผ่านมา) (๔๙๘,๐๐๐)	๘๔๔,๘๐๐ (ที่ผ่านมา) (๔๙๘,๐๐๐)	๘๔๔,๘๐๐	จำนวนผู้พิการที่ได้ รับเงินสงเคราะห์ เบี้ยยังชีพ		ผู้พิการในพื้นที่ อบต. กระดางงามีคุณภาพ ชีวิตที่ดี	สำนักปลัด
๓	โครงการซ่อมแซมบ้านพักอาศัย	เพื่อการส่งเสริมด้านที่พัก อาศัยให้แก่ผู้ยากไร้ ผู้ด้อย โอกาส ผู้ยากจน ให้มีที่ อยู่อาศัย	ซ่อมแซมบ้านให้ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ยากจน จำนวน ๒ หลังต่อปี	๑๐,๐๐๐			จำนวนบ้านที่ได้รับ การซ่อมแซม		ประชาชนที่มีที่อยู่อาศัย มั่นคง	สำนักปลัด
๔	อุดหนุนโครงการเพื่อสนับสนุน กิจกรรมของเหล่ากาชาด จังหวัดสมุทรสงคราม	เพื่อบรรเทาทุกข์ บำรุงสุข ขจัดโรคภัยและบำบัดภัย ให้กับผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ประสบภัยพิบัติใน พื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม	อุดหนุนงบประมาณโครงการ เพื่อสนับสนุนกิจกรรมของ เหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสงคราม	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐		จำนวนเงินอุดหนุน โครงการเพื่อสนับสนุน กิจกรรมของ เหล่ากาชาดจังหวัด สมุทรสงคราม		สามารถช่วยเหลือ ผู้พิการ ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ ประสบภัยพิบัติ ให้มี คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	สำนักปลัด

